



ข่าวสารการเจ้าหน้าที่



รายทงข่าวโดย : กลุ่มข้เนมขกรรชยกรขดศล กองกรรเจ้หน้าข้กรรณนหม้ย โทร. 0 2590 4083 โทรศักร 0 2590 4080



...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...



พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
“ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ. ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ควรจะได้คำนึงในข้อนี้ให้มาก พิจารณาให้เป็นความสำคัญของผู้อื่น ให้รู้จักนับถือผู้อื่น ใช้ความมีเหตุผลและความร่วมมือ ในการปฏิบัติบริหารงานทั้งปวง เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและจรรโลงประเทศชาติของเราให้ดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไป.”



วันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

..เก็บมาฝาก..

ให้หมั่นท่องไว้เสมอแล้วจะเป็นคนทำงานที่มีความสุข มีผู้ชื่นชอบ อยากให้การสนับสนุนมีอย่างนี้ Positive Thinking คือการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอจะไม่มองอะไรในแง่ร้ายเลย ใครทำได้ อย่างนี้จะไม่..... ซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเก็บมาฝากค่ะ (หน้า ๔-๕)

ฝากกันได้..

อย่าลืม!! นะคะ สามารถติดตามข่าวสารการเจ้าหน้าที่ ได้ทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย <http://person.anamai.moph.go.th> หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ ตีชม หรือประสงค์จะส่งบทความเพื่อลงข่าวสารโปรดแจ้งไปที่ E-mail hrd_person@anamai.mail.go.th

เลื่อนข้าราชการ

นางแก้วคำ อคินิยาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐



รับโอนข้าราชการ

นางสาวพัชรภรณ์ กาวิละ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนมารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐



ให้โอนข้าราชการ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการเดิม	โอนไปสังกัด	ตั้งแต่วันที่
๑	นางสาวนงนุช เชื้อพรมมา	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	องค์การบริหารส่วนตำบล สะเมิงเหนือ	๑๕ ก.ย. ๖๐
๒	นางสาวชญาพันธ์ สระเกตุ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคล- และอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	๒ ต.ค. ๖๐



ย้ายข้าราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการเดิม	ตำแหน่ง/ส่วนราชการใหม่	ตั้งแต่วันที่
๑	นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา	ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์)) ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา กรมอนามัย	ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์)) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๓๐ ส.ค. ๖๐
๒	นางนงนุช ภัทรอนันตนพ	ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์)) ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ กรมอนามัย	ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์)) ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ กรมอนามัย	๓๐ ส.ค. ๖๐

ย้ายข้าราชการ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการเดิม	ตำแหน่ง/ส่วนราชการใหม่	ตั้งแต่วันที่
๓	นายศักดิ์ดา อัคราชน	ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์)) ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก กรมอนามัย	ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์)) ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ กรมอนามัย	๓๐ ส.ค. ๖๐
๔	นางศรีรินนา แสงอรุณ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ กรมอนามัย	ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์)) ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก กรมอนามัย	๓๐ ส.ค. ๖๐
๕	นายธวัชชัย บุญเกิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน- ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงาน กรมอนามัย	เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย	๑๑ ก.ย. ๖๐



แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่	ตั้งแต่วันที่
๑	นางเบญจมาศ หล้าสุวรรณ	พนักงานพิมพ์ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	พนักงานพิมพ์ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๒๖ ม.ค. ๖๐
๒	นายสุรรัตน์ อารีมิตร	พนักงานพิมพ์ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย	พนักงานพิมพ์ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย	๘ ก.พ. ๖๐
๓	นางรัชชณา ศิโรรัตนกุล	พนักงานพิมพ์ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	พนักงานพิมพ์ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๑๗ ต.ค. ๕๙



อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่
๑	นางสาวประภัสสร ศรีจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี กรมอนามัย	๑๗ ก.ย. ๖๐

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 🌸 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่
๒	นางสิริรัฐ ภิเศก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ กรมอนามัย	๕ ต.ค. ๖๐
๓	นางสาวอัศณา เก่งนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐



อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ 🌸

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่
๑	นางลาวัญญ์ บุญมาแย้ม	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๓ ต.ค. ๖๐
๒	นางสาวพิชญะพิมพ์ ชาลีรินทร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๑ พ.ย. ๖๐
๓	นางสมบัติ มนะเวช	พนักงานพิมพ์ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๓ ต.ค. ๖๐
๔	นางประมวล ช่อมณี	พนักงานการเงินและบัญชี ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย	๑ พ.ย. ๖๐
๕	นางสาวทิพาพรรณ ธูสรานนท์	พนักงานพิมพ์ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย	๑ พ.ย. ๖๐





คาถาหกพี (6Ps)

ให้หมั่นท่องไว้เสมอแล้วจะเป็นคนทำงานที่มีความสุข มีผู้ชื่นชอบ อยากให้การสนับสนุนมีอย่างนี้

๑. Positive Thinking คือการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอจะไม่มองอะไรในแง่ร้ายเลย ใครทำได้อย่างนี้ จะไม่มีปัญหากับคนอื่นเลย

๒. Peaceful Mind การมีจิตใจที่สงบ จะสร้างความสุขที่คนอื่นต้องอิจฉาเพราะใจเราจะไม่ตื่นรนนิ่งไม่ตื่นเต้นหัวนไหว ตามกระแสที่ถูกปั่นจากผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบแฝง

๓. Patient คือการที่มีความอดทน คนเราจะให้ทุกอย่างเป็นตามใจเราคงยาก มันต้องมีช่วงที่เป็นของคนอื่นบ้าง แต่ถ้าเรา รู้จักอดกลั้น อดทน รอคอยให้ถึงช่วงของเรา การแก่งแย่งชิงดีย่อมไม่เกิด

๔. Punctual คือการตรงต่อเวลา การมีวินัยบ้านเราชอบหาข้อแก้ตัวรออีกหน่อยไว้ให้ลูกหลานเรามีวินัยก็แล้วกัน ทำไมเราไม่ทำเป็นตัวอย่างนี้ไว้กับนิ้วหัวแม่มือ แม้มีขนาดไม่เท่ากันก็อยู่ในมือเดียวกัน ต้องทำหน้าที่พร้อมกันในเวลาหยาบของ จะเกี่ยงว่าตัวเล็กตัวใหญ่มันไม่ได้ อย่าผัดคำพูด อย่าผัดนัด คนเป็นใหญ่ชอบไปงานช้า เพราะคิดว่าตนสำคัญคนอื่นต้องรอ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ คิดผิด

๕. Polite คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องมีตัวนี้มาก มีมากเท่าใดคนอื่นจะยิ่งเกรงมากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่าง เรื่องรวงข้าวที่มีเมล็ดข้าวมากเท่าใดก็ยิ่งโน้มลงติดดินมากเท่านั้นช่อนั้นจะมีค่ามาก เพราะให้ผลผลิตดีกว่าช่อที่ยืนล่อลมได้สูงๆ แต่ไม่มีเมล็ดเกี่ยวไปแล้วก็ทิ้งเป็นฟาง เอาไปสีก็เปล่าประโยชน์

๖. Professional หมายถึงความเป็นมืออาชีพในงานของตนต้องรู้ต้องทำอย่างดีที่สุด ต้องมีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพทำหน้าที่ให้เหมาะสม หมั่นฝึกปรือแสวงหาความรู้ให้ทันสมัยทันโลก

ที่มา : <http://phithan-toyota.com/th/article/detail/950>



สิทธิ์และประโยชน์ของท่าน

ตามระบบราชการ คืองานของเรา